

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được công văn số 960/SKH-KTN ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị tham gia ý kiến kinh phí khai thác rừng trồng Chương trình 327 và Dự án 661 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (*gọi tắt là Công ty*). Qua xem xét nội dung Tờ trình số 82/TTr-LNĐ9 ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Về hưởng lợi từ khai thác lâm sản: Theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 29, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp “rừng trồng do ngân sách nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư, chủ rừng được hưởng lợi toàn bộ giá trị lâm sản sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của nhà nước”. Do đó Công ty TNHH MTV LN Đường 9 đại diện chủ sở hữu của nhà nước (chủ rừng) nên được hưởng lợi theo quy định nói trên.

2. Đối với các chi phí quản lý, chi phí giám sát, chi phí thiết kế khai thác, chi phí bán đấu giá tài sản: Qua xem xét đối chiếu với các văn bản quy định của nhà nước đối với chi phí giám sát chỉ thực hiện cho các công trình lâm sinh, nhưng hồ sơ phương án thiết kế khai thác rừng trồng sản xuất không phải là công trình lâm sinh nên việc tính chi phí giám sát là không phù hợp, không có căn cứ để áp dụng, do đó đề nghị không tính chi phí giám sát.

3. Về sử dụng kinh phí còn lại sau khi trừ các chi phí:

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 số tiền còn lại đề nghị cho sử dụng các hạng mục: Xây dựng Trạm quản lý bảo vệ rừng; Đường ranh phòng chống cháy rừng; Đường lâm nghiệp; Chòi canh lửa.

Qua đối chiếu nội dung quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các Công ty Nông, lâm nghiệp; Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao

nhiệm vụ công ích đối với các Công ty Nông, lâm nghiệp. Các đề xuất của Công ty là phù hợp với quy định. Tuy nhiên, căn cứ Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020 – 2029 do Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Đường 9 xây dựng và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 261/QĐ-UBND ngày 22/01/2020, trong đó đối với kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, PCCCR chỉ có nâng cấp, tu bổ đường ranh PCCCR 15km/năm và xây dựng biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng 01 cái/năm. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT không có cơ sở để thống nhất với đề xuất bố trí kinh phí còn lại sau khi trừ các chi phí hợp lệ khác cho các hạng mục: Xây dựng trạm quản lý bảo vệ rừng; Đường ranh phòng chống cháy rừng; Đường lâm nghiệp; Chòi canh lửa.

4. Kiến nghị, đề xuất:

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh quyết định sử dụng kinh phí nói trên, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty hoàn chỉnh Phương án sử dụng kinh phí nói trên theo Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2020-2029 đã được phê duyệt hoặc bổ sung các căn cứ pháp lý (chủ trương đầu tư các công trình) để sử dụng kinh phí xây dựng các hạng mục công trình như đề xuất của Công ty.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến đề Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (Báo cáo);
- Chi cục Kiểm lâm;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hồng Phương